

# Ang mga gawad ay nagpapalakas ng multikulturalismo at labanan ang rasismo

Nobyembre 04, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Bukas ang mga aplikasyon sa Nob. 4 para sa mga programa ng pagbibigay ng etnokultural at anti-rasismo ng Alberta upang suportahan ang mga inisyatiba na hinimok ng komunidad na nagdiriwang ng pagkakaiba-iba ng Alberta, tumutugon sa rasismo.

Ang iba't ibang mga pamayanan ng kultura ng Alberta ay isa sa maraming mga bagay na gumagawa ng lalawigan na isang mahusay na lugar upang manirahan, magtrabaho at magpalaki ng isang pamilya. Hanggang \$13.5 milyon sa loob ng tatlong taon ang inilaan upang tumulong sa pagsuporta sa mga organisasyong pangkomunidad at mga katutubong komunidad na isulong ang halaga at benepisyo ng multikulturalismo at mga intercultural na koneksyon sa pamamagitan ng dalawang programang gawad.

“Ang ating pamahalaan ay nakatuon sa pakikipagtulungan sa mga komunidad upang itaguyod at palakasin ang paggalang at pagsasama para sa lahat ng mga taga-Alberta, anuman ang kanilang kultura o pinagmulan. Sinusuportahan ng mga gawad na ito ang mga lokal na inisyatibo na nagpaparangal sa aming mga multikultural na komunidad at mga Katutubong Bayan at Métis sa Alberta, na tumutulong sa pagbuo ng isang malakas at panlahat na lipunan.”

*Muhammad Yaseen, Ministro ng Imigrasyon at Multikulturalismo*

## Programang etnokultural na grant

Ang programa ng Alberta's Ethnocultural Grant ay may dalawang stream upang suportahan ang mga inisyatiba na pinamumunuan ng komunidad na nagtataguyod ng pagkakaiba-iba ng

multikultural ng Alberta at nagpapaunlad ng pagkakaisa, kabilang ang pamamagitan ng pagsuporta sa mga organisasyon ng komunidad ng Katutubo sa pagdiriwang at pagbabahagi ng kanilang mayamang kultura at pamana.

- Ang Stream 1 ay nagbibigay ng hanggang \$50,000 para sa mga proyektong lumilikha ng mga pagkakataon para sa mga intercultural na koneksyon sa mga grupong etnokultural at Katutubo.
- Nagbibigay ang Stream 2 ng hanggang \$15,000 para sa mga proyektong lumilikha ng mga pagkakataon upang ipagdiwang ang pagkakaiba-iba.

## Programang Anti-Rasismo na Grant

Ang programa ng Alberta's Anti-Racism Grant ay may dalawang stream upang suportahan ang mga inisyatiba na pinamumunuan ng komunidad na tumutulong sa pagtugon at pagpigil sa rasismo at pagsulong ng higit na inklusibo at pagtanggap ng mga multikultural na komunidad sa buong Alberta.

- Ang Stream 1 ay nagbibigay ng hanggang \$5,000 para sa mga proyekto na nagtataguyod ng kamalayan at ang mga epekto ng rasismo na kinakaharap ng mga Katutubong at racialized na grupo.
- Nagbibigay ang Stream 2 ng hanggang \$10,000 para suportahan ang mga proyektong laban sa rasismo na pinamumunuan ng komunidad.

Noong nakaraang tagsibol, ang Ethnocultural Grant program ay sumuporta sa 182 proyekto na may kabuuang \$5.1 milyon upang maihatid ang mga programa upang madagdagan ang kamalayan sa cross-cultural, at 49 anti-racism na mga inisyatibo ang nakatanggap ng kabuuang \$424,000 sa pagpopondo sa pamamagitan ng Anti-Racism Grant program.

## Kaugnay na impormasyon

- [Alberta.ca/ethnocultural-grant](http://Alberta.ca/ethnocultural-grant)
- [Alberta.ca/anti-racism-grant](http://Alberta.ca/anti-racism-grant)

## Mga katanungan sa media

**Neil Singh**

780-644-2212

Kaligham ng Press, Imigrasyon at Multikulturalismo

